

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๑๑๑๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๖๐๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก อนุพงษ์ นาควาณิช) เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุม ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 32536
วันที่ 30 ก.ย. 2564
เวลา



ศูนย์โควิดฯ มท.
เลขรับที่ 8136
วันที่ 30 ก.ย. 2564
เวลา

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐๖ ๕๖๐๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขที่ 2236
วันที่ 30 ก.ย. 2564
เวลา

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์) เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ดังนี้

๑. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๑๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
๒. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๑๕๘๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมฯ ดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนม.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๒๖๕๘๔

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๒๒๙ ๔๐๐๐ ตั๋ว ๔๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ต.ท.

ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.สบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.สบค. ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	<p>สปก.สบค. รับทราบข้อเสนอของ สอ. สรุปสาระสำคัญดังนี้</p> <p>๑) การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม/กิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่เกี่ยวกับสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน ๒๑.๐๐ น. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดสถานที่ และประเภทกีฬา - ประเภทกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม - ประเภทกีฬากลางแจ้ง สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของความจุสนาม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ผู้ชมจะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีผลการตรวจ ATK / RT-PCR ที่มีผลเป็นลบภายใน ๗๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ กรณีจัดการแข่งขันให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม. <p>๒) การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 สำหรับพื้นที่พิเศษนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ฯ มากยิ่งขึ้น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 สำหรับพื้นที่พิเศษนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ให้ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาผลักดันการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ ในการเสนอให้พื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 	<p>สปก.สธ./</p> <p>สปม.มท. /</p> <p>กกท. / กทม. /</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

		<p>กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทยกำหนด ก่อนเสนอศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อเสนอ ศบค. หรือ มรท. พิจารณาเปิดเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการควบคุมแบบบูรณาการภายในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) อาจจะมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งนี้ให้ คร. (ศปก.สธ.) พิจารณากำหนดมาตรการในรายละเอียดและเสนอต่อ ศปก.ศบค. ต่อไป. - ในระยะต่อไป สธ. กำหนดมาตรการให้เป็นไปตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่พระราชอาณาจักร ตามพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้ - เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และ มาตรการ Covid Free Setting - ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่น ๆ โมลลักษณะคล้ายกัน - ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับพื้นที่พิเศษนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) - ให้ กกท. พิจารณากำหนดประเด็นเกี่ยวกับการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 เพิ่มเติมสำหรับกิจการ/กิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่เกี่ยวกับสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬาลงไปในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ทำร่วมกับ สธ. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 		
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	<p>ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบแนวทางการจัดซื้อวัคซีนจากประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ ตามที่ สธ. เสนอ โดยข้อมูลจากกรมยุโรป และกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๔ ประเทศสเปนมีวัคซีนที่พร้อมขาย ประกอบด้วย AstraZeneca จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ โดส ราคาโดสละ ๒.๙ ยูโร และ Pfizer จำนวน ๒,๗๘๘,๑๑๐ โดส ราคาโดสละ ๑๕.๕ ยูโร และประเทศอังกฤษมีวัคซีน AstraZeneca</p>	ศปก.สธ.	

		<p>ที่พร้อมขาย จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ โดส ราคาโดสละ ๑.๗๘ ยูโร ทั้งนี้ สธ. จะนำเสนอ ศบค. พิจารณาต่อไป</p>		
<p>๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้</p>		<p>ขอให้ทีมโฆษก ศบค. ชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด: กลุ่มดังกล่าวสามารถเปิดดำเนินการกิจการ/กิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ของมาตรการฯ ที่กำหนดและจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ (๒) กลุ่มที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ: กลุ่มดังกล่าวสามารถเปิดดำเนินการกิจการ/กิจกรรมได้ตามปกติ โดยการปฏิบัติตามมาตรการฯ นั้นให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมของสถานประกอบการด้วย</p>	<p>ทีมโฆษก ศบค.</p>	
		<p>ขอให้ทีมโฆษก ศบค. ชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 สำหรับพื้นที่พิเศษนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ตามที่ สธ. และ ททท. เสนอ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ระยะนำร่อง</u> (วันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๔) เป็นเมืองหลักหรือสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมี ๔ จังหวัด และเป็นลักษณะพื้นที่เกาะ ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) จ.พังงา (เขาหลัก เกาะยาว) และ จ.กระบี่ (เกาะพีพี เกาะโทง ไร่เลย์ คลองม่วง หับแขก) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค. - ส.ค. เป็นต้นมา - <u>ระยะที่ ๑</u> (วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๔) เป็นเมืองหลักหรือสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลำดับรองลงมา ซึ่งมี ๑๐ จังหวัด และเป็นการขยายพื้นที่จังหวัดจากระยะนำร่อง ได้แก่ กทม. จ.กระบี่ (ทั้งจังหวัด) จ.พังงา (ทั้งจังหวัด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน หนองแก) จ.เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ) จ.ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง 	<p>สธ./ททท./ ทีมโฆษก ศบค.</p>	

		<p>ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่) จ.ระยอง (เกาะพยาม) จ.เชียงใหม่ (อ.เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) จ.เลย (เชียงคาน) และ จ.บุรีรัมย์ (อ.เมือง)</p> <p>- <u>ระยะที่ ๒</u> (วันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔) เป็นเมืองหลักหรือ สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลำดับรอง ลงมา มี สินค้าการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และอาจเป็น จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมี ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.หนองคาย จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ จ.พุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรปราการ จ.ตราด จ.ระยอง จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส</p> <p>- <u>ระยะที่ ๓</u> (ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ เป็นต้นไป) ได้กำหนด จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มเติม และจังหวัดข้างเคียง ซึ่งมี ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตาก จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.อุบลราชธานี จ.น่าน จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สตูล</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่เพื่อทดลอง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และยังเป็น การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้มีการท่องเที่ยวในระดับ ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น</p>		
--	--	---	--	--

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน
๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศปก.ศบค.

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

7/11



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๗๕๐๓

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๘๐๐๐ ตั๋ว ๔๐๐๖
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.สบค.
 ประจำวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.สบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.สบค. ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ณ ดิ깁สันติโมตรี (หลังไฉ) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ภิวัชพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันกาแพร่ระบาดของแบบบูรณาการ	๑.๑ กรณีการปรับโครงสร้าง สบค. โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มเติม ให้ คศ. เร่งดำเนินการยกร่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน โดยมีปลัด คศ. เป็นประธาน	คศ.	
		๑.๒ ที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อแจ้งวาระในการประชุม ดังนี้ ๑) ให้ สบส. เตรียมการนำเสนอสถานภาพของการบริหารจัดการ AQ เรื่องค่าใช้จ่ายแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่าย และสถิติการเข้าใช้บริการ ๒) ให้ คศ. เตรียมการนำเสนอเรื่องแนวโน้มการแพร่ระบาดจากการใช้บริการจากรถขนส่งสาธารณะ ๓) ให้ ศธ. เตรียมการนำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา การเตรียมการที่สอดคล้องกับ COVID Free Setting ในกลุ่มนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ๔) ให้ กก. เตรียมการนำเสนอเรื่องระบบการอนุญาตและแนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพ	สบส. คศ. ศธ. กก.	

		<p>๑.๓ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Phuket Sandbox รวมทั้งการแก้ไขข้อจำกัดในการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องการยืนยันผลการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่ง จ.ภูเก็ต จัดให้มีหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย กรณีที่ประชาชนนำชุดตรวจที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. มาตรวจเอง นอกจากนี้ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเดินทางเข้า จ.ภูเก็ตได้ทุกช่องทาง โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ สำหรับกรณีโรงแรมที่ถูกปลดออกจาก Sha+ เนื่องจากไม่ได้ปรับปรุงโรงแรมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกิจท่องเที่ยวให้ ททท./จว. พิจารณาหารืออีกครั้ง</p>	จ.ภูเก็ต/ททท.	
		<p>๑.๔ ที่ประชุมรับทราบมาตรการป้องกันโรคในการขนส่งสาธารณะในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถไฟ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ คค. จัดทีมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดทำ Infographic และสื่อบริการแนะนำมาตรการดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ sandbox ที่จะเปิดเพิ่มเติม</p> <p>๒) ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาการจัดตั้งกองทุนรถแท็กซี่ไฟฟ้า</p>	คค. กรมการขนส่งทางบก	
		<p>๑.๕ -กรณีการขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษที่นักท่องเที่ยว Special Tourist Visa (STV) และการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นตามที่ ททท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ ททท. นำเสนอต่อที่ประชุม ศบค. รับทราบ และเสนอกรม. พิจารณาต่อไป</p>	ททท./ กก.	

		<p>๑.๖ กรณีการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะในการเปิด Sandbox ทั่วประเทศ ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้</p> <p>๑) การยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์ของแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒) การใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะสำหรับการเปิดจังหวัด Sandbox ทั่วประเทศ โดยจะเชื่อมโยงกับระบบ COE ของ กต. และระบบ COSTE ของ คร.</p> <p>๓) การให้นักท่องเที่ยวติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะก่อนเดินทางเข้า Sandbox</p> <p>ทั้งนี้ ให้ คส. จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	คส./ กต./ คร.	
		<p>๑.๗ กรณีการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว โดยเสนอให้กำหนดเป็นพื้นที่สีฟ้า/ BLUE Zone (Business & Leisure Ultimate Experience) ที่ประชุมรับทราบและขอให้ กก. จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สธ. คส. และ มท. เพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.กระบี่ การบูรณาการ platform ด้านการท่องเที่ยว การอนุญาตให้ดื่มสุรา ก่อนนำเสนอผลการพิจารณาให้ที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณาต่อไป</p>	กก./ สธ./ คส./ มท./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
		<p>๑.๘ ให้ กพท. พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งจุดตรวจ ATK ตามมาตรฐานการรับรองทางสาธารณสุขที่ทำอากาศยาน เพื่อเป็นอีกช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง รวมทั้งให้ สธ. เร่งรัดเรื่องการแสดงผลตรวจ ATK ในแอปพลิเคชัน</p>	กพท./ สธ./ คส.	

		๓.๙ ให้ มท. เน้นย้ำจังหวัดให้กำกับดูแลแคมป์ก่อสร้าง ตลาด ชุมชน ล้างผลไม้ รวมทั้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดมาตรการในเทศกาลกินเจและการจัดพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการจัดงานศพที่ปัจจุบันเกิดการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อนรายวัน	มท.	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	ให้ มท. เน้นย้ำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน ๗๖ จังหวัด ตามที่ สธ. จัดสรรให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งลงข้อมูลในระบบ MOPH-IC ให้ครบถ้วน นอกจากนี้ให้จังหวัดวางระบบรองรับการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ด้วย เพื่อป้องกันการรวมตัวและการแออัดของประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เช่น กรณีแออัดของผู้มาฉีดวัคซีนที่ อ.บางใหญ่	มท.	

หมวดเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๓. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน

ศปก.ศบค.

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔